



ที่ กบ ๐๐๓๗.๗/ว ๘๕๗๒

ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน นายอำเภอเมืองกระบี่ นายอำเภอคลองท่อม นายอำเภออ่าวลึก นายอำเภอปลายพระยา  
และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๘๗ ลงวันที่  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทุกสังกัดรวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจได้รับความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วม การเดินทางของครู และนักเรียนไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ตามปกติ อีกทั้งหากบางพื้นที่มีน้ำท่วมในระดับสูงอาจเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียนได้

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้ให้การดูแลสวัสดิภาพของครู และนักเรียนโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และหากพิจารณาเห็นว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของครู และนักเรียนในการเดินทางไป - กลับ ก็อาจพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในการสั่งการปิด - เปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบถ้วนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณานำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตามความเหมาะสมหลังภาวะน้ำลด และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมให้จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้รายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจการลูกเสือท้องถิ่นต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๔๓.๒/ว ๒๒๕๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยปรากฏว่าในขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนทุกสังกัด รวมทั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อาจได้รับความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วม การเดินทางของครู และนักเรียนไม่สามารถเดินทางไป - กลับได้ตามปกติ อีกทั้งหากบางพื้นที่มีน้ำท่วมในระดับสูงอาจเป็นอันตรายต่อครูและนักเรียนได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษาในสังกัดได้ให้การดูแลสวัสดิภาพของครู และนักเรียนโรงเรียนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม และหากพิจารณาเห็นว่าเกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของครู และนักเรียนในการเดินทางไป - กลับ ก็อาจพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในการสั่งการปิด - เปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ หรือมีความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยให้ครบถ้วนตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาพิจารณานำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ร่วมบำเพ็ญประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตามความเหมาะสมหลังภาวะน้ำลด และรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากิจการลูกเสือท้องถิ่นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย ชันอาสา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๖-๕๐๖๖-๓ ถึง ๓๕๕

โทรสาร ๐-๒๒๔๖-๕๐๖๖-๓๕๕